

Số: /BC-UBND

Đắk Nhoong, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Công văn số 277/TCKH-CV ngày 09/10/2023 về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Nhoong báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (*sau đây viết tắt là THPTKCLP*) năm 2013, các văn bản chỉ đạo của Trung ương¹ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện² về THPTKCLP. Ủy ban nhân dân xã thường xuyên phổ biến, quán triệt, kiểm tra, nhắc nhở đến từng cán bộ, công chức và người lao động về công tác THPTKCLP; xác định việc thực hiện công tác THPTKCLP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và đưa kết quả thực hiện thành nội dung xem xét, đánh giá thi đua hằng năm. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền, vận động THPTKCLP với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị và cộng đồng dân cư. Qua đó, nhận thức về THPTKCLP của đơn vị và cán bộ, công chức đã từng bước được nâng lên.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ

¹ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

² Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về THPTK, CLP năm 2021; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

trong điều hành ngân sách, tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về thuế. Chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa ban hành chính sách mới làm giảm thu; không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, dự án làm tăng chi ngân sách địa phương khi chưa cân đối được nguồn; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, đi công tác, lễ hội, mua sắm trang thiết bị.

- Huy động các nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế hợp lý; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; góp phần ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; duy trì tốt mối quan hệ đối ngoại.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện về THPT, CLP trong từng lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật:

Đơn vị hiện nay đang khắc phục các nội dung sai phạm theo Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr, ngày 07/10/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Thu hồi tiền thuế GTGT phần nhân công số tiền 296.414.000 đ, hiện nay đơn vị đã thu hồi được 244.273.000 đ nộp khắc phục ngân sách nhà nước.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trên các lĩnh vực

1.1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Trên cơ sở dự toán giao đầu năm và các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy định việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, quy định sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, hội nghị, tiếp khách, máy vi tính, máy in... trên tinh thần tiết kiệm.

1.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước:

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, triển khai các biện pháp chống thất thu thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và công khai những thông tin tổ chức, cá nhân chây ỳ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thực hiện tốt các quy định về thuế, phí và lệ phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế.

- Về tiết kiệm chi thường xuyên: Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó, yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên tối thiểu 10% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 theo quy định của Trung ương. UBND xã đã thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tiết kiệm giao đầu năm số tiền 90 triệu đồng (*Theo QĐ số 707/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Đắk Glei*)

- Công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo đúng chế độ, đảm bảo trong phạm vi dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, quy định, không đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán.

- Công tác chi đầu tư xây dựng năm 2023 :

Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương bao gồm cả vốn chuyển nguồn của năm trước là 5.581 triệu đồng, trong đó vốn chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 3.875 triệu đồng, vốn chương trình MTQG xây dựng NTM là 1.706 triệu đồng.

1.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện làm việc:

Thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ³; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Kon Tum⁴; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum⁵. Ủy ban nhân dân xã thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không vượt định mức, chế độ quy định.

1.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng:

Trong thời gian qua, đối với trụ sở làm việc và các thiết bị phục vụ nhiệm vụ của cơ quan đơn vị được quản lý sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, không lãng phí.

1.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn xã. Đồng thời, chỉ đạo chuyên môn của xã thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn. Phối hợp với Rừng Phòng hộ ĐakGlei tuyên truyền phổ biến đến nhân dân không phát rừng làm nương rẫy trái phép. Nhìn chung trong năm 2023 tình hình địa bàn xã ổn định, không xảy ra các hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép.

³ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

⁴ Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

⁵ Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum.

1.6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

- Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa để công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” để người dân khi liên hệ công tác có thể góp ý về thái độ và cách ứng xử đối với cán bộ công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

- Ủy ban nhân dân xã đã triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế hiện có. Số biên chế hành chính nhà nước được giao là 22 biên chế, hiện nay đã sử dụng 21 biên chế.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đến nay Ủy ban nhân dân xã đã được trang bị máy vi tính, kết nối Internet để phục vụ công tác; một số ngành như Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Lao động Thương binh & xã hội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ... đang sử dụng ứng dụng phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Đầu tư, trang thiết bị công nghệ thông tin tại các bộ phận tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác cải cách hành chính; đã kết nối hệ thống mạng Internet đường truyền tốc độ cao sử dụng cho toàn cơ quan và cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay, 100% công chức sử dụng hệ thống phần mềm I-Office, việc áp dụng xử lý văn bản đã giúp cán bộ, công chức xử lý công việc được nhanh hơn, tránh thất thoát văn bản và lưu trữ văn bản dễ tìm kiếm hơn. Tất cả văn bản đến, đi đều được số hóa, lưu trữ, luân chuyển trên phần mềm, 100% văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử và tiết kiệm được đáng kể chi phí văn phòng phẩm.

2. Đánh giá chung

2.1. Ưu điểm: Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện công tác THTKCLP đã đạt được những kết quả nhất định, cán bộ, công chức đã có chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được cấp phát, mua sắm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách được quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán, đến thực hiện dự toán và quyết toán NSNN. Thực hiện chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định.

Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động có hiệu quả. Hồ sơ trả đúng hẹn và không để nhân dân chờ đợi lâu. Niêm yết công khai đầy đủ các văn bản mới nhất về cải cách hành chính, thu phí, lệ phí và các văn bản có liên quan để nhân dân dễ đọc, dễ thấy và được cán bộ, công chức bộ phận một cửa hướng dẫn cụ thể.

2.2. Những hạn chế: Việc xây dựng chương trình THTKCLP thời gian qua đã được đơn vị quan tâm, tuy nhiên việc ban hành còn chậm so với thời gian yêu

cầu, chưa xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Nhiệm vụ

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về THPTKCLP cho cán bộ, công chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ gắn với “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, đặc biệt là tư tưởng đạo đức của Người về THPTKCLP nhằm nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt công tác THPTKCLP trong cán bộ công chức và người lao động.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THPTKCLP trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí...

- Tiếp tục chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi cho phù hợp dự toán được giao. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện rà soát, sắp xếp, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên không thực sự cấp thiết, nhất là các khoản chi: điện thoại, văn phòng phẩm ...; không ban hành các đề án, chương trình, chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, có hiệu quả và tiết kiệm. Tổ chức công khai việc sử dụng ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản công; công khai các nguồn vốn huy động, các quỹ có nguồn huy động đóng góp của nhân dân; công khai việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên... theo quy định hiện hành;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

2. Giải pháp

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THPTKCLP trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của Nhà nước. Xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí...

- Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua công tác thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, công chức trong đơn vị. Kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt, đấu tranh phê bình và tự phê bình; tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định hiện hành và các cơ chế, chính sách nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đất đai, kinh phí ngân sách nhà nước,

tiền, tài sản Nhà nước; hạn chế việc thanh toán bằng hình thức tiền mặt, tiến tới đồng bộ phương thức thanh toán qua ngân hàng đối với các hoạt động tài chính, đề tăng cường chức năng kiểm soát của Nhà nước.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung rà soát, tính toán đầy đủ các nguồn thu phát sinh; phân đấu tăng thu ngân sách dự toán huyện giao theo hướng dẫn của Phòng Tài chính và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi được Hội đồng nhân dân xã giao. Tiếp tục chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi cho phù hợp dự toán được giao; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Đak Nhoong

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã (c/d);
- Thành viên UBND xã;
- Mặt trận và Đoàn thể cấp xã;
- Các CBCC thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

A Nhập